



ที่ กบ ๐๐๒๓.๗/ว ๕๑๕

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอปลายพระยา นายอำเภอเขาพนม
นายอำเภอคลองท่อม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๕๕๖
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้พิจารณาเห็น
ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวต้อง
ดำเนินการทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด
ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องนำผลจากการดำเนินการในระดับกลุ่มจังหวัดมาวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในภาพรวม เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามที่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด ดังนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินการในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เลขที่ 004986

วันที่ 2 ก.ค. 2557

กท



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๕๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวต้องดำเนินการทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ในกรณีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องนำผลจากการดำเนินการในระดับกลุ่มจังหวัดมาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในภาพรวม เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามที่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินการในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ช. เอี่ยมแสง

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

อธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๓๑

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๓

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	ระดับ	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	เอกสารที่ส่ง
๑	ระดับสถานศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๑-๓) - ดำเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕) - ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปผลการประเมินตามคุณภาพนักเรียน และมาตรวจระดับปฐมวัย และมาตรวจมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ง อปท. ต้นสังกัด - จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และมาตรวจมาตรฐานการศึกษา ระดับสถานศึกษา ส่ง อปท. ต้นสังกัด 	<p>- ภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๗</p>	<p>- โรงเรียนละ ๑ เล่ม</p>
๒	ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๑ - ๓) - ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕) - ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการประเมินคุณภาพนักเรียนและมาตรวจมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและมาตรวจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งท้องถิ่นจังหวัด (ระดับจังหวัด) - จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และมาตรวจมาตรฐานการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจังหวัด 	<p>- ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ เล่ม</p>
๓	ระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๑-๓) - ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕) 	<p>- ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗</p>	<p>- จังหวัดละ ๑ เล่ม</p>

ลำดับที่	ระดับ	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	เอกสารที่ส่ง
๔	ระดับกลุ่มจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย และชั้นพื้นฐานส่งหน่วยงานระดับกลุ่มจังหวัด - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ระดับจังหวัด - ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๑-๓) - ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา ชั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๕) - ดำเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัยและ ชั้นพื้นฐาน ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ดำเนินการสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มจังหวัดละ ๑ เล่ม
๕	ระดับกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน การศึกษาจากกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด - จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะทำงานเพื่อจัดทำ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดและท้องถิ่น ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถดำเนินการในคราวเดียวกันได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด